

Số 112/LĐLĐ

Phú Yên, ngày 04 tháng 7 năm 2022

V/v tiếp tục triển khai giai đoạn 2
Chương trình 01 triệu sáng kiến

Kính gửi: Các cấp công đoàn trong tỉnh.

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (Chương trình 1 triệu sáng kiến) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đã được các cấp Công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh tích cực hưởng ứng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình nên bước đầu đạt được kết quả đáng khích lệ. Kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình 1 triệu sáng kiến, toàn tỉnh Phú Yên tham gia 1.619 sáng kiến, đạt tỷ lệ 118% so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.

Thực hiện Công văn số 4381/TLĐ-VP ngày 21/6/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Chương trình 01 triệu sáng kiến.

Phát huy những ưu điểm và thành tích đã đạt được của giai đoạn 1, nhằm khắc phục khó khăn và tiếp tục triển khai có hiệu quả giai đoạn 2 của Chương trình từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 31/8/2023 theo tinh thần Kế hoạch số 108/KH-LĐLĐ ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình do Tổng Liên đoàn giao đến hết ngày 31/8/2023 đạt 4.133 sáng kiến. Ban Thường vụ LĐLĐ Phú Yên đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức sơ kết Chương trình giai đoạn 1 theo Kế hoạch số 60/KH-LĐLĐ ngày 14/6/2022 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh.

2. Tiếp tục tập trung công tác truyền thông về câu chuyện sáng kiến, phản ánh tinh thần trách nhiệm và hiệu quả lao động sáng tạo của đoàn viên, người lao động góp phần làm cho xã hội có nhận thức đầy đủ hơn về những nỗ lực của CNVCLĐ và cán bộ công đoàn. Phối hợp với cơ quan truyền thông của địa phương, ngành, cơ quan báo chí có ít nhất 01 bài viết về câu chuyện sáng kiến (từ nguyên nhân nảy sinh sáng kiến, khó khăn trở ngại, sự đồng hành, động viên của các cơ quan, đơn vị của đồng nghiệp để vượt qua khó khăn và những kết quả của sáng kiến).

3. Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Chương trình 01 triệu sáng kiến, trọng tâm là đoàn viên, công nhân lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh. Các cấp công đoàn trong tỉnh cần tích cực đôn đốc, vận động, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ và CĐCS bằng các biện pháp sát thực để hướng dẫn đoàn viên, người lao động cập nhập đầy đủ giá trị làm lợi của sáng kiến, lựa chọn chính xác công đoàn cấp

trên trực tiếp của mình đề gửi sáng kiến; ghi rõ hình thức công nhận sáng kiến của cấp có thẩm quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong báo cáo sáng kiến (quyết định công nhận sáng kiến, quyết định khen thưởng hoặc các hình thức công nhận, khen thưởng trực tiếp khác).

Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực đăng ký, cập nhật sáng kiến tham gia Chương trình; căn cứ Thông báo số 33/TB-LĐLĐ ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và tình hình thực tế để giao chỉ tiêu cho các CĐCS trực thuộc; phân công rõ nhiệm vụ cho 1 cán bộ Công đoàn chuyên trách thường xuyên cập nhật danh sách, số lượng sáng kiến của đơn vị mình.

4. Các cấp công đoàn trong tỉnh vận động chính quyền đồng cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động đồng hành với Chương trình bằng các nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật, các chế độ, chính sách động viên nỗ lực có hiệu quả của người lao động, lan tỏa các sáng kiến có giá trị làm lợi cao, tác động lớn, tâm ảnh hưởng rộng.

Việc hoàn thành Chương trình 1 triệu sáng kiến vào tháng 9/2023 có ý nghĩa lớn chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội XI Công đoàn Phú Yên và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động. Do vậy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, góp phần đảm bảo hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giai đoạn 2 và toàn bộ Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách pháp luật và QHLD, email: bancsplpy@gmail.com, Điện thoại: 0257.3827904) để phối hợp giải quyết, khắc phục. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các đ/c BTV LĐLĐ tỉnh;
- BQT Website CDPY: Đăng website;
- Lưu: VP, Ban CSPL và QHLD.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Phan Quốc Thắng